

สำเนารายงานการประชุม
ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๕ เดือน เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. ปิดประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น .

ผู้เข้าประชุม

๑. สอ.วันชัย	สังข์สุทธิ	สมาชิกสภาเทศบาล
๒. นางแก้วเรือน	นนเทศา	สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นายบุญเกิด	ชมภูรัตน์	ประธานสภาเทศบาล
๔. นายบุญญาภานุภาพ	ภูธรใจ	สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นางรพีพรรณ	สุรียานรากร	รองประธานสภาเทศบาล
๖. นางสุภารัตน์	เพชรอินนุรักษ์	นักพัฒนาชุมชน
๗. นายพีรวัชร	เขี้ยววาท	วิศวกรโยธา
๘. นางศิริกานต์	อุณหจะนำ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๙. นางพิมพ์ภรณ์	พองศรี	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๐. นางพวงทอง	เครือยศ	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.พอ.กองคลัง
๑๑. นางสาวสิริรัตน์	แสงสิงห์	นักวิชาการพัสดุ
๑๒. นางสาวอรุณรัตน์	โกเสส	พยาบาลวิชาชีพ
๑๓. นางสาวพัชรียา	เจ้ากลดี	นักวิชาการสุขาภิบาล
๑๔. จ.อ.สุวัชชัย	กลอบคำ	นายช่างไฟฟ้า
๑๕. นางฐิติรัตน์	มั่งเงิน	หัวหน้าสำนักปลัด
๑๖. นายพงศกร	กันทะสี	นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
๑๗. นางสาวอรทัย	ไฮตา	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสักการ ณีญกุล ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสุพล กันทาสม

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในวันที่ ๑๘ มีนาคมที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ซึ่งจัดที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง มีการวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นำเสนอผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสันป่าตอง และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายสุพล กันทาสม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม**๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒****ประชุมเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒**

ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบสำเนารายงานการประชุม ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ท่านใดมีข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญ

ที่ประชุม

พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประชุมเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓

นายสุพล กันทาสม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว**๓.๑ การร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากร้านลิ้นชา**

จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา งานนิติการได้นำเสนอเรื่องการร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากร้านลิ้นชา ปรากฏว่ามีประชาชนผู้ร้องได้ส่งข้อความมาสอบถามในเฟสบุ๊กของเทศบาล ขอให้แก้ไขปัญหาร้านลิ้นชาว่าเทศบาลได้ใช้หลักเกณฑ์เดิมในการแก้ไขปัญหหรือไม่ ซึ่งหลักเกณฑ์เดิมของเทศบาลคือ ให้ร้านควบคุมการใช้เสียงไม่ให้รบกวนประชาชนข้างเคียง และทำการแสดงไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ น. โดยข้าพเจ้าได้เข้าไปตอบข้อความที่ผู้ร้องได้แจ้งเข้ามาในระบบแล้วว่า เทศบาลยังใช้หลักเกณฑ์เดิม แต่เดิมร้านจะแสดงดนตรีโฟคซองแต่ภายหลังเห็นว่าใช้การแสดงดนตรีเต็มวง ได้ชี้แจงไปแล้วว่าเทศบาลอนุญาตให้แสดงดนตรี แต่การแสดงขอให้ควบคุมเสียงและเวลาไม่ให้รบกวนประชาชนข้างเคียง ซึ่งในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนได้ร่วมกันประชุมเพื่อหาหรือแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมติที่ประชุมเห็นว่า ให้แจ้งผู้ประกอบการได้ควบคุมการใช้เสียงไม่ให้รบกวน และควบคุมเวลาปิดร้าน ซึ่งได้มีการ

ประสานงานทางโทรศัพท์กับเจ้าของร้านไปก่อนเพื่อความรวดเร็ว และในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เจ้าของกิจการได้มาขออนุญาตใช้เสียงเพื่อจัดแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน และได้ชี้แจงให้ร้านค้าทราบแล้วว่าไม่สามารถอนุญาตให้ใช้เสียงได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีหรือจัดงานใดๆ ขอให้อยู่ในเงื่อนไขการควบคุมการใช้เสียงและการปิดร้านไม่ให้รบกวนประชาชนใกล้เคียง

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การบริหารกิจการประปาชุมชนมะจำโรง

นายพงศกร กันทะลี

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา การประปาชุมชนมะจำโรง มีปัญหาเนื่องจากซัมเมิสซาร์ชุด ซึ่งได้มีการประชุมเพื่อหาหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้งานป้องกันดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปก่อนโดยการนำส่ง นำให้การประปาเป็นการชั่วคราวไปก่อน

นายบุญเกิด ชมภูรัตน์

หากให้งานป้องกันฯ ไปส่งน้ำให้กับประปาชุมชนมะจำโรงเกรงว่ารถจะมีปัญหาหรือไม่ เพราะต้องวิ่งส่งน้ำทุกวัน

นายพงศกร กันทะลี

สำหรับแหล่งน้ำที่ไปส่งจะใช้น้ำจากการประปาชุมชนหลังอำเภอ และแหล่งน้ำจากประปา ๑๙ ไร่ ซึ่งแหล่งน้ำจากประปา ๑๙ ไร่ นั้นต้องส่งให้หมู่บ้านสิริเชียงใหม่ และบ้านช่างกระต่าย เกรงว่าน้ำจะไม่พอใช้

นายบุญเกิด ชมภูรัตน์

ควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาไปก่อน

นายสุพล กันทาสม

ปัญหาของระบบประปามะจำโรงในขณะนี้คือระบบซัมเมิส จึงขอสอบถามว่าเทศบาลจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวเช่นไร จะจัดซื้อซัมเมิสให้การประปาใหม่หรือไม่ อย่างไร เพราะการแก้ไขปัญหาของระบบประปาอื่น ๆ ทั่วไป เห็นว่าการบริหารกิจการจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ จะมีเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการบริหารจัดการ และหากมีเหตุจำเป็นจะต้องดำเนินการก็จะนำเงินส่วนนี้มาใช้ในการแก้ไขปัญหามีการระดมทุนจากสมาชิกผู้ใช้น้ำ หรือส่วนหนึ่งก็ขอขบประมาณจากท้องถิ่น หากให้เทศบาลช่วยเหลือสมาชิกผู้ใช้น้ำก็จะมีส่วนร่วมน้อยใช้หรือไม่ ปัจจุบันเห็นว่าเทศบาลนำน้ำจาก ประปาหลังอำเภอมาช่วยเหลือส่วนหนึ่ง ซึ่งทราบมาว่าการประปาชุมชน

หลังอำเภอก็ตัดน้ำไม่ทัน เห็นว่ามีในช่วงเวลา ๐๓.๐๐ น. ประชาชนไม่มีน้ำใช้ ซึ่งประชาชนก็กล่าวโทษเทศบาลว่านำน้ำไปจ่ายให้ประปาแหล่งอื่น การแก้ไขปัญหาคควรดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป อาจต้องเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาล ตำบลสันป่าตอง สมัยวิสามัญเพื่อแก้ไขปัญหาด่วน

นายบุญเกิด ชมภูรัตน์ ได้ยินประชาชนบอกว่าตอนนี้หมู่บ้านรอแนวทางการแก้ไขปัญหาจากเทศบาล

นางแก้วเรือน นนเทศา แนวทางการแก้ไขปัญหาคต้องแก้ไขปัญหาคที่ระบบไฟ ไม่ใช่เฉพาะซัมเมิส
จ่าเอกสุวัธชัย กลอบค้ำ กองช่างได้ทำหนังสือไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ออกมาสำรวจเรียบร้อยแล้ว ได้แนะนำแนวทางคือต้องทำการเป่าล้างบ่อ และปรับปรุงทั้งระบบ กองช่างได้ทำหนังสือไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความอนุเคราะห์เป่าล้างบ่อบาดาล และ ตรวจเช็คระดับน้ำ สำหรับระบบซัมเมิส เห็นว่า ๒-๓ ปี มานี้มีการจัดซื้อซัมเมิสใหม่ตลอดเวลา ต้องทำการปรับปรุงระบบประปาคก่อนมิเช่นนั้นระบบซัมเมิสก็คจะพังเป็นแบบนี้เรื่อย ๆ ทำให้เสียงบประมาณโดยใช่เหตุ การแก้ไขปัญหาคเฉพาะหน้าคือขอให้งานป้องกันนำน้ำไปช่วยเหลือวันละ ๑ เทียว หากยังไม่พอ จะมีการเชื่อมต่อกับระบบประปาคของสันป่าตองได้ แต่มีข้อแม้ว่าคจะตองนำรายไดคค่าน้ำให้ประปาคกับการประปาคบ้านสันป่าตองได้ทั้งเดือน ซึ่งต้องจัดซื้อมาตรวัดน้ำซึ่งมีราคาประมาณหนึ่งหมื่นกว่าบาท เห็นว่าเป็นการลงทุนที่สูงมาก

นายบุญเกิด ชมภูรัตน์ การที่เทศบาลแก้ไขปัญหาคเฉพาะหน้าโดยการให้งานป้องกันนำน้ำไปส่งให้ทุกวันนี้ จะทำให้รถใช้งานมากกว่าปกติหรือไม่เพราะบรรทุกน้ำไปส่งวันละหลายเทียว ๆ ทำให้งานรถยนต์เสื่อมสภาพกว่าปกติ จะให้ชาวบ้านรอการแก้ไขปัญหาคของเทศบาลไปอีกนานเท่าไร

จ.อ.สุวัธชัย กลอบค้ำ การที่รอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ไมคส่งกระบะอะไรมานักเพราะว่า มาสำรวจน้ำเพื่ออนาคตจะซื้อซัมเมิสขนาดคี่แรงเพียงเท่านั้นเอง ไม่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคที่คจะตองดำเนินการด่วนในวันนี้ สำหรับการแก้ไขปัญหาคอันดับแรกคต้องเพิ่มแผน และค่อยดำเนินการแก้ไขปัญหาคต่อไป

นายสุพล กันทาสม สำหรับการแก้ไขปัญหาคการขาดแคลนน้ำของชุมชนมะจำโรงนั้น คต้องมีส่วนร่วมกันทั้งชุมชน เพราะชุมชนจำหน่ายน้ำให้สมาชิกซึ่งคณะกรรมการนำน้ำไปจำหน่ายให้สมาชิกผู้ใช้น้ำและนำเงินเก็บไว้ที่คณะกรรมการเพื่อใช้ในกิจการของประปาค ไมคได้ส่งมอบเงินให้กับเทศบาลค่ออย่างใด ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาคที่

ระบบประปาทางชุมชนก็ขอให้เทศบาลเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโดยเทศบาลต้องช่วยเหลือระบบประปาในพื้นที่รับผิดชอบถึง ๕ แห่งด้วยกัน ซึ่งในความเห็นส่วนตัวชุมชนควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมกัน การประปาในหมู่ ๑๔ ตำบลยู่กว่านี้มีการประปาถึง ๒ แห่งด้วยกัน ซึ่งควรนำน้ำของการประปาอีกแห่งมาช่วยเหลือในระหว่างนี้เป็นการชั่วคราวก่อน สำหรับในเรื่องการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้นฝากกองช่างได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบประปาว่ามีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร และประสานงานกับคณะกรรมการบริหารกิจการประปาชุมชนมะจำโรงว่าสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประมาณไหน จะให้เทศบาลสมทบเท่าไร และกองช่างคงต้องประสานกับฝ่ายแผนงานงบประมาณว่าจะต้องโอนเงินมาสมทบเพิ่มอีก หรือสามารถใช้จ่ายจากเงินสะสม

นางแก้วเรือน นนเทศา สำหรับปัญหาเรื่องน้ำของการประปาชุมชนมะจำโรงนั้น การแก้ไขปัญหา นั้นควรมีการเรียกประชุมทั้งฝ่ายประจำ และคณะกรรมการบริหารกิจการประปา สมาชิกผู้ใช้น้ำ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมกัน

จอ.สุวัธชัย กลอบคำ สำหรับกรณีดังกล่าว กองช่างจะเป็นผู้ประสานงานระหว่างชุมชนกับเทศบาลเพื่อแก้ไขปัญหา ไม่ทราบว่าจะให้กองช่างติดต่อประสานงานและเชิญใครเข้าร่วมประชุมบ้าง

ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารกิจการประปาทั้งสองแห่ง ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล

จอ.สุวัธชัย กลอบคำ กองช่างจะทำหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายมาประชุมเพื่อหาหรือแนวทางแก้ไขปัญหาของการประปาชุมชนมะจำโรงตามที่ที่ประชุมได้เสนอแนวทาง

นายสุพล กันทาสม เนื่องจาก การประปาทั้งสองแห่งที่กล่าวถึงนั้น อยู่ในพื้นที่ของหมู่ ๑๔ ตำบลยู่กว่า ควรให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านจะเหมาะสมกว่า ให้กองช่างประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านจัดให้มีการประชุมแก้ไขปัญหา ระบบประปา อาจจะมีนัดประชุมบริเวณศาลาประชาคมของหมู่บ้าน และในส่วนของเทศบาลทั้งเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาเทศบาลก็ไปเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และกองช่างก็ควรเตรียมข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ วิธีดำเนินการแก้ไขปัญหา และวางแผนเรื่องงบประมาณต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ผลการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

นายสุพล กันทาสม

เทศบาลตำบลสันป่าตอง กำหนดรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลสันป่าตอง ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด และมีวัคซีนที่เก็บไว้จากปีที่ผ่านมา ๓๐๐ ชุด รวม ๑,๓๐๐ ชุด ออกไปบริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัข และแมวในชุมชนต่าง ๆ และยังมีวัคซีนเหลืออยู่บางส่วน สำหรับประชาชนที่ไม่พร้อมมารับบริการตามห้วงเวลาดังกล่าว อาจเนื่องจาก สัตว์เลี้ยงป่วย หรือสัตว์เลี้ยงอายุไม่ถึง ๒ เดือน หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงติดธุระไม่สามารถมาได้ ซึ่งสามารถมารับบริการได้เรื่อย ๆ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันป่าตอง ในกิจกรรมฉีดวัคซีนนั้นยังมีการสำรวจสุนัขและแมว โดยอาสาสมัครชุมชนได้สำรวจ ครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และจะดำเนินการสำรวจครั้งที่ ๒ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ ปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละออง PM ๒.๕

นายสุพล กันทาสม

ปัญหาหมอกควัน หรือฝุ่นละออง PM ๒.๕ ซึ่งมีค่าสูงในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งกองสาธารณสุขได้หารือกับปลัดเทศบาลเพื่อขอดำเนินการใช้เงินฉุกเฉินเพื่อจัดซื้อหน้ากากกันฝุ่นละออง เพื่อจัดซื้อให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาล และหน้ากากอนามัยชนิด N๙๕ ได้ขาดแคลน จัดซื้อได้เพียง ๒,๕๐๐ ชุด จึงได้จัดซื้อหน้ากากแบบธรรมดาเพิ่มอีก ๒,๕๐๐ ชุด ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลในการดำเนินการแจกให้กับประชาชนในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยกระจายเป็น ๓ ทีมงานดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันเดียว ให้ส่งตัวแทนในครอบครัวมารับโดยเน้นที่กลุ่มเสี่ยง คือ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วย ซึ่งมีประมาณ ๑,๗๐๐ คน ก็จะมีหน้ากากอนามัยเหลืออยู่บางส่วนใช้แจกประชาชนทั่วไป ตอนนี้มีเหลืออยู่ประมาณ ๖ กล่อง ๓๐๐ ชิ้น ได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้ประชาชนมารับได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันป่าตอง

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ การตรวจสถานประกอบการร้านอาหาร

นายสุพล กันทาสม

การตรวจสถานประกอบการร้านอาหาร ซึ่งดำเนินการในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี เป็นช่วงรณรงค์เฝ้าระวังโรคติดต่อของอาหารและน้ำเป็นสื่อ

โดยการออกตรวจรับรองคุณภาพร้านอาหาร และได้จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ร้านที่ผ่านมาตรฐานด้านโครงสร้าง ด้านแบทที่เรียตรวจโดยใช้ชุดตรวจตรวจเชื้อจากมือผู้ประกอบการ หากผ่านเกณฑ์ก็จะมอบป้าย Clean food Good Test ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ซึ่งในพื้นที่เทศบาลมีหลายร้านที่ได้รับป้าย โดยป้ายมีอายุ ๑ ปี ต่ออายุ และตรวจร้านใหม่ทุกปี

ที่ประชุม

รับทราบ

กองการศึกษา

๕.๔ โครงการรณรงค์น้ำดื่ม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

นางชินากานต์ เจริญสุข กองการศึกษาอยู่ในช่วงจัดเตรียมของเพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์น้ำดื่ม และได้ประชุมผู้นำชุมชนทั้ง ๑๐ ชุมชน และได้มอบหมายให้ประธานชุมชนประสานขอรายชื่อผู้สูงอายุชุมชนละ ๑๐ ท่าน ในปีนี้ได้เชิญประธานเครือข่ายอีก ๑๐ ท่าน เช่น ประธานเครือข่ายผู้สูงอายุ ประธานเครือข่ายแม่บ้าน ได้รับคำแนะนำจากทางชุมชนขอให้จัดที่นั่งให้อยู่ในบริเวณเดียวกัน จะได้สะดวกต่อการดื่ม ประธานคือนายอำเภอสันป่าตอง งานเริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป การแสดงแนะนำให้ประสานขอความอนุเคราะห์ วงล้อซอซึ้งของโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์ สถานที่จัดงานหน้าอาคารกองคลัง การแต่งกายชุดพื้นเมือง

นายสุพล กันทาสม กำหนดการจัดงานในช่วงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ จะมีปัญหาในเรื่องการเบิกจ่ายหรือไม่ เพราะกิจกรรมรณรงค์น้ำดื่มจะต้องจัดภายในวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

นางชินากานต์ เจริญสุข การจัดงานในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีปัญหาการเบิกจ่ายแต่อย่างใด ซึ่งหากเราสามารถชี้แจงให้หน่วยตรวจสอบเข้าใจได้ถึงเหตุผลและความจำเป็นก็คาดว่าจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เพราะหากจัดในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ จะไม่มีผู้สูงอายุมาร่วมพิธีแต่อย่างใด ซึ่งจัดในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลรณรงค์น้ำดื่มอยู่เพราะสามารถดำเนินได้ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๖๒

นางพวงทอง เจริญยศ

สำหรับการจัดในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ก็ยังคงสุ่มเสี่ยงอยู่ เพราะจะเน้นให้จัดกิจกรรมดังกล่าวในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

นางชินากานต์ เจริญสุข ได้หารือในที่ประชุมประจำเดือนของเดือนที่ผ่านมาแล้ว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งกองการศึกษาได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว หากจะมาเปลี่ยนแปลงตอนนี้เกรงว่าจะดำเนินการไม่ทัน

นายบุญเกิด ชมภูรัตน์ ในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ผ่านมา ข้าพเจ้าก็มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ แต่ในคราวนั้นยังไม่ทราบว่าจะในห้วงระยะเวลาดังกล่าวจะสามารถจัดได้หรือไม่ อย่างไร

นางชินากานต์ เจริญสุข หากเทศบาลกำหนดจัดในวันที่ ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ คาดว่าผู้สูงอายุจะไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมเพราะจะต้องอยู่กับบุตรหลานที่จะมาดำหัวผู้สูงอายุ ซึ่งถ้าหน่วยตรวจได้สอบถามก็จะชี้แจงไปตามความจริง

นายสุพล กันทาสม ขอสอบถามที่ประชุม เทศกาลสงกรานต์เริ่มระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ หากเทศบาลจัดกิจกรรมในช่วงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ จะมีปัญหาเบิกจ่ายหรือไม่ อย่างไร แต่ในภาคเหนือประเพณีที่ถือปฏิบัติกันนั้นจะยึดเอาเดือนเมษายนทั้งเดือนเป็นเทศกาลแห่งการรดน้ำดำหัว

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสันป่าตอง จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาล เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๑๐ คน ประกอบด้วย ตัวแทนผู้สูงอายุชุมชนละ ๑๐ คน รวม ๑๐๐ คน และประธานเครือข่ายในเขตเทศบาลเครือข่ายละ ๑ คน รวม ๑๐ คน จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่ประชุม

รับทราบ

กองช่าง

๕.๕ โครงการทำความสะอาดลำเหมือง และคูคลอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

กองคลัง

จ.อ.สุวัธชัย กลอบคำ กองช่างได้ขออนุมัติดำเนินการโครงการทำความสะอาดลำเหมือง และคูคลอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ขณะอยู่ระหว่างดำเนินการ และมีผู้สมัคร ๘ คน

คุณสมบัติผ่าน ๓ คน ไม่ผ่าน ๑ คน เนื่องจาก อายุเกินไป ๑ เดือน และ คนที่เป็นคู่สมรสกับผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติไม่ผ่านก็สละสิทธิ์ไม่มาทำงาน ทำให้ตอนนี้ เหลือผู้ที่มาทำงานเพียงแค่ ๖ คน ลำเหมือง ๓๓ สาย ได้สำรวจและแยก ประเภทว่าเป็นรางวัลประเภทใด เช่น รางวัลระบายน้ำคอนกรีต ลำเหมืองธรรมชาติ และมีความกว้าง ยาวเท่าใด เพื่อนำมาวางแผนการทำงาน หากขอใช้ เครื่องจักร เช่น รถแบคโฮ เข้าทำงานในลำเหมืองธรรมชาติ จะได้ช่วยให้งาน แล้วเสร็จเร็วขึ้น แต่วัตถุประสงค์ของโครงการกำหนดไว้เพื่อ (๑) ช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย (๒) กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ (๓) เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ และในเทศบัญญัติกำหนดว่า เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเครื่องจักร เพื่อทำความสะอาดลำเหมืองและคู คลอง จ้างเหมาสูบ สิ่งปฏิภูม ค่าจ้าง เหมาปรับเกลี่ยพื้นที่ในเขตเทศบาลโดยใช้แรงงานหรือเครื่องจักรกล ไม่ทราบ ว่าหากกองช่างจะใช้เครื่องจักรดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร

นายสุพล กันทาสม

วัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อจ่ายเป็นค่าแรง แต่หากจะใช้แรงงานคนเพียง ๖ คน ทำความสะอาดลำเหมืองในเขตก็คงเป็นไปได้ แต่ปีนี้เห็นว่าแรงงานจ้าง เหมาจะเป็นผู้ที่มีอายุมากเป็นส่วนใหญ่ หากจะให้ทำงานหนักก็คงไม่ไหว แต่หาก พิจารณาจากรายละเอียดที่ช่างเสนอต่อที่ประชุมคาดว่าเบิกจ่ายได้ เพราะได้ ชี้แจงรายละเอียดไว้แล้วว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งแรงงานคนและเครื่องจักร และกองช่างควรมีบัญชีลำเหมือง รางระบายน้ำสาธารณะรวมถึงรางที่ไม่ได้ใช้ ประโยชน์แล้ว เพื่อมีข้อมูลเทียบกันในอนาคต ป้องกันการรุกรุก้ำที่สาธารณะ

นางพวงทอง เครือยศ

โครงการดังกล่าวข้างต้นวัตถุประสงค์หลักคือในแรงงานในพื้นที่ได้มีงาน ทำ แต่ทุกปีที่ผ่านมาสังเกตว่าจะมีแรงงานมาสมัครน้อย และส่วนใหญ่เป็น แรงงานที่มีอายุค่อนข้างมาก และไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ และการ เบิกจ่ายสามารถทำได้ทั้งแรงงาน และเครื่องจักร ขอเน้นให้ใช้แรงงานเป็นหลัก และทำบันทึกเสนอผู้บริหารขอใช้เครื่องจักร

จ.อ.สุวัธชัย กลอบคำ

แรงงานในปีนี้มีอายุเฉลี่ยต่ำกว่า ๑ คน นอกนั้นจะอายุหกสิบกว่า ซึ่ง จะทำหนักคงไม่ไหว อาจทำได้เพียงแผ้วถางหญ้าในลำเหมือง ปีที่ผ่านมาก็มีคน มาสมัครน้อย และเปิดรับสมัครถึง ๒ รอบ ในปีนี้ได้เปิดให้บุคคลที่อยู่นอก พื้นที่เทศบาลมาสมัครก็ยังมีแรงงานไม่ครบตามต้องการ

นางรพีพรรณ สุริยานรากร

ลำเหมืองสายลำพูนขอใช้เครื่องจักรได้หรือไม่

รายการที่ ๕ รายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๓ รายการ
รวมงบประมาณ ๒,๐๘๓,๐๓๙.๙๑ บาท

รายการที่ ๖ รายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน
๓,๕๘๕,๙๒๖.๒๗ บาท หมวดยกจ่ายครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑๕ โครงการ
ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว ๖ โครงการ

ขอเพิ่มเติมเรื่องระเบียบค่าเช่าบ้านใหม่ เดือนเมษายน ๒๕๖๒ จะเริ่มเบิกใน
อัตราค่าเช่าใหม่ ขอให้ทุกท่านที่เช่าซื้อได้แนบสัญญาเช่าครั้งแรกและแบบบันทึกของ
ทุกท่านที่ใช้สิทธิ์ และแนบบัญชี ๕

นายสุพล กันทาสม สำหรับเรื่องระเบียบค่าเช่าบ้านฉบับใหม่ ประกาศใช้ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ พนักงานเทศบาลที่ใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน
จะมีอัตราการคิดอัตราค่าเช่าบ้าน ๒ อัตรา ได้แก่ วันที่ ๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ใช้
อัตราเดิม และวันที่ ๒๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ใช้อัตราใหม่ ซึ่งได้มีการประชุม
หารือกันเบื้องต้นแล้วเห็นควรใช้อัตราใหม่ในเดือนถัดไป ยกผลประโยชน์ให้แก่ราชการ
คือเบิกจ่ายอัตราใหม่เดือนเมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ที่ประชุม

รับทราบ

สำนักปลัดเทศบาล

๕.๖ สรุปค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (งานธุรการ)

นางสาวอรทัย ไชตดา

- ค่าไฟฟ้า

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๙,๑๐๗.๓๕ หน่วย เป็นเงิน ๔๔,๘๙๑.๔๑ บาท
เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒,๕๘๑.๗๗ หน่วย เป็นเงิน ๕๙,๔๒๖.๙๐ บาท
ใช้เพิ่มขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมา ๓,๔๗๔.๔๒ หน่วย เป็นเงิน ๑๔,๕๓๕.๔๙ บาท

ค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้จากสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จึงยังไม่สามารถสรุปได้

ค่าน้ำประปาของเทศบาล

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๑๒,๒๙๕.-บาท

เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้จากชุมชนหลังอำเภอ

นายสุพล กันทาสม

การเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าควรนำข้อมูลของปีที่ผ่านมา มาเปรียบเทียบด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๗ โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (งานธุรการ)

นางสาวอรทัย ไช้ตา

โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมดังนี้

ทำพิธีสักการะศาลพระภูมิ – เจ้าที่ ทำบุญสำนักงาน – ทำบุญสืบชะตา อาคารสำนักงาน อานสารวันเทศบาล และมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานและลูกจ้างดีเด่น ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และเล่นกีฬาพื้นบ้าน

สำหรับการทำบุญสืบชะตา ตามระเบียบไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ จึงเห็นควรพิจารณาตัดรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ออก และการเล่นกีฬาพื้นบ้านในปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมเล่นกีฬาไม่กีประเภทเพราะสภาพอากาศไม่เป็นใจ หากเปลี่ยนเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณสถานจะดีกว่าหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุม

หารือกันแล้วเห็นสมควรจัดกิจกรรมเหมือนปีที่ผ่านมา

นางสาวอรทัย ไช้ตา

สำหรับการทำบุญสืบชะตา เกรงว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เพราะไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ควรพิจารณาจัดกิจกรรมเฉพาะรายการที่สามารถเบิกจ่ายได้เท่านั้น

นายสุพล กันทาสม

รายการทำบุญสืบชะตา มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาเกือบห้าพันกว่าบาท เพราะมีวัสดุ อุปกรณ์ในการสืบชะตาหลายรายการ

นายบุญเกิด ชมภูรัตน์

สอบถามกิจกรรมหลังจากงานวันเทศบาลแล้วเสร็จว่าจะมีกิจกรรมอื่นอีกหรือไม่ ในความเห็นส่วนตัวเห็นว่าควรมีกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างเสริมความสามัคคี

นายสุพล กันทาสม

ขอสรุปกิจกรรมวันเทศบาล ช่วงเช้า สักการะพระภูมิ-เจ้าที่ และประกอบพิธีสงฆ์ บริเวณห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง

เสร็จพิธีรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน สำหรับกิจกรรมในภาคบ่ายนั้น เนื่องจากยังเป็นวันทำงานอยู่และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมา ก็มีผู้ร่วมกิจกรรมน้อย หากเปลี่ยนเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณสถาน เช่น ทำความสะอาดวัดในพื้นที่

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๘ สรุปคำร้องจากประชาชน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (งานนิติการ)

นางจิตติรัตน์ มั่งเงิน

เนื่องจาก ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้ ภายใต้นิเทศน์ ได้ขอลาป่วย ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ประชุมหารือกันในเรื่องการแก้ไขปัญหาร้านลิ้นชา ซึ่งขอแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบในเดือนหน้า

ในวันนี้ ขอหารือที่ประชุมในเรื่องการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เนื่องจากที่ผ่านมาอาจมีปัญหา จึงขอแจ้งแนวทางซึ่งได้หารือกับผู้อำนวยการกองแต่ละกองเรียบร้อยแล้ว ต่อไปสำนักปลัดเทศบาลจะจัดทำคำร้องใช้รถไว้โดยไม่ได้เป็นสมุดเป็นเล่มแบบเดิมแล้ว หากเขียนคำร้องใช้รถไว้และเจ้าหน้าที่จะจัดรถให้ โดยจะเปลี่ยนเวียนกันไปทั้งสามคันและจะแจ้งให้คนขับรถทราบ ขอให้แต่ละกอง/งานได้จัดส่งคำขอใช้รถล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน และการขอใช้รถเพื่อไปราชการเพื่อไปอบรมในเมืองนั้นก็ขอให้คนขับรถกลับมายังสำนักงานก่อนเพื่อว่ากอง/งานอื่นจะใช้รถ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่จะไปราชการได้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือดูตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งจะต้องเป็นการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

นายสุพล กันทาสม

ต่อไปการขอให้รถ ขอให้ใช้คำขอใช้รถและจัดส่งไว้ที่สำนักปลัดเทศบาล เพื่อพิจารณาจัดรถให้ตามความเหมาะสมต่อไป

สำหรับเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการได้ประชุมหารือกัน มีเรื่องการบุกรุกที่สาธารณชนบ้านไร่ หมู่ ๕ ตำบลทุ่งด้อม โดยคณะกรรมการมีแนวทางให้ รื้อถอนให้คืนสภาพเหมือนเดิม

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

นายสุพล กันทาสม

เรื่องอื่น ๆ

ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ กำหนดจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้ตำบลแม่ก้าเป็นเจ้าภาพในการรดน้ำดำหัว และในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ กำหนดจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอสันป่าตอง ในเวลา ๑๔.๓๐ น. สำหรับของดำหัวนายอำเภอมอบให้สำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ดำเนินการ

ที่ประชุม

รับทราบ

- นางรพีพรรณ สุริยานรากร สอบถามเรื่องการจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย EMS ไม่ทราบว่ายู่ใน ขั้นตอนใด
- นายสุพล กันทาสม ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำคุณสมบัติของรถกู้ชีพกู้ภัย และ จะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อและดำเนินการตามระเบียบต่อไป
- นายสุพล กันทาสม ท่านใดจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดประชุม
- นางจิตติรัตน์ มั่งเงิน ขอหารือที่ประชุม หากเจ้าหน้าที่เทศบาลไปอบรมหรือสัมมนาในเรื่อง ระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ขอให้ได้รายงานผลการอบรมต่อที่ประชุม เพื่อจะได้ แบ่งปันความรู้ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน
- ที่ประชุม รับทราบ
- นายบุญญาฤกษ์ ภูธรใจ ขอให้เทศบาลได้ประสานกับหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินขุดลอก และขอ สอบถามเรื่องการจัดการสถานการณ์ฝุ่นควันในพื้นที่ ไม่ทราบว่าเทศบาลได้ จัดเตรียมสถานที่ไว้เพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่น ควันในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร
- นางจิตติรัตน์ มั่งเงิน ทางเทศบาลได้จัดจุดบริการประชาชน Safe Zone ไว้ที่ห้องประชุม เทศบาลตำบลสันป่าตอง เนื่องจากได้รับหนังสือสั่งการจากอำเภอสันป่าตอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมสถานที่เพื่อให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบ การปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ที่มีสถานที่ปลอดภัยจากฝุ่น
- นายบุญญาฤกษ์ ภูธรใจ สอบถามงานป้องกันฯ เรื่องการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไว้หรือไม่ อย่างไร
- นายพงศกร กันทะสี สำหรับเรื่องการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล สงกรานต์ในส่วนของเทศบาล เนื่องจากเทศบาลมีถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ๑๐๘ อยู่ในพื้นที่ และอำเภอสันป่าตองก็ตั้งจุดตรวจหน้าว่าการอำเภอสันป่า ตอง โดยขอความร่วมมือจากเทศบาลในการจัดสถานที่จุดตรวจ และติดตั้ง ระบบไฟฟ้า พร้อมน้ำดื่มที่จุดบริการ
- นายบุญญาฤกษ์ ภูธรใจ การเตรียมการรับเหตุวาทภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ในช่วงเทศกาล สงกรานต์
- นายพงศกร กันทะสี ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือเหตุวาทภัยในพื้นที่นั้น งาน ป้องกันได้ติดตามข่าวสารและเตรียมความพร้อม และมีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อยู่เสมอ และหากเกิดเหตุ ขึ้นในพื้นที่เทศบาลก็ได้ประสานงานกับร้านค้าเพื่อจัดเตรียมกระเบื้องไว้สำหรับ ให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหาย และหากเกิดเหตุในพื้นที่ขอความอนุเคราะห์

สมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ได้ร่วมตรวจสอบความเสียหายร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลต่อไป

นายสุพล กันทาสม

ในเรื่องการจัดทำ Safe Zone จุดปลอดภัยในพื้นที่นั้น เนื่องจาก เป็นการสั่งการโดยด่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เตรียมการล่วงหน้า จึงได้จัดห้องประชุมเป็นจุดปลอดภัยให้ประชาชนสามารถมาใช้เป็นที่พักชั่วคราวได้ ซึ่งเทศบาลก็ไม่มีเครื่องฟอกอากาศแต่อย่างใด หากจะจัดซื้อก็พบว่าไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลจึงไม่สามารถจัดซื้อได้ ซึ่งเมื่อไม่มีเครื่องฟอกอากาศฝุ่นก็ยังคงมีปริมาณมาก ช่วงสองวันที่ผ่านมาได้จัดอบรมที่ห้องประชุมเทศบาลและได้วัดค่าฝุ่นละอองพบว่าฝุ่นละอองประมาณหกร้อยกว่า และพอมาวัดค่าในห้องประชุมก็มีฝุ่นประมาณห้าร้อยกว่าซึ่งเห็นว่าค่าไม่แตกต่างกันมากนัก จึงได้นำเครื่องฟอกอากาศส่วนตัวมาใช้ซึ่งก็ไม่เพียงพอกับห้องประชุม จึงไปเยี่ยมพัดลมไอเย็นที่กองการศึกษาไปเปิดเพื่อช่วยไล่ฝุ่นพบว่าค่าฝุ่นลดลง ในอนาคตภายหน้าเทศบาลอาจต้องพิจารณาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศใช้ในอาคารของเทศบาลต่อไป

นายสุพล กันทาสม

ท่านใดจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดประชุม
ขอปิดการประชุม เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.

(ลงชื่อ) อรทัย ไชตยา ผู้บันทึกประชุม
(นางสาวอรทัย ไชตยา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) วุฒิกร วิกรมโยธิน ผู้ตรวจบันทึกประชุม
(นายวุฒิกร วิกรมโยธิน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ